
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจำปี  พ.ศ. 2567   
วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2567  เวลา 10.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 

........................................................................ 
 

ผู้มาประชุม 

1. นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
2. นายภูเบส วิสูตรสุวรรณ ์ ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
3. นางนฤมล บัวชุม ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
4. นายฐิติวัชร ์ ตันตละ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.เมืองพะเยา 
5. นายมงคล หลักฐาน ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.เมืองพะเยา 
6. นายอนุวัฒน์ ใจบุญ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.เมืองพะเยา 
7. นางพิสมัย ใจวัง ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 4 อ.เมืองพะเยา 
8. นายบุญมี จิตนารี ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 5 อ.เมืองพะเยา 
9. นายเดชศรี ธิวงค ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 6 อ.เมืองพะเยา 
10. นายฐิติพันธ์ จางศิริสกุลชัย ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.เชียงคำ 
11. นายอะดิเรก กองมงคล ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.เชียงคำ 
12. นายบุญสินธุ์ มังคลาด ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.เชียงคำ 
13. นายธนกร ใจกล้า ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 4 อ.เชียงคำ 
14. นายนิคม ศรีวิราช ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ดอกคำใต้ 
15. นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ดอกคำใต้ 
16. สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.ดอกคำใต้ 
17. นายบูรณาการ ตาคำ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ปง 
18. นายอาทิตย์ งามตา ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ปง 
19. นายเสวียน มะโนชัย ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 3 อ.ปง 
20. นายมานพ ศูนย์กลาง ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.จุน 
21. นายชำนาญ บัวแดง ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.จุน 
22. นายกมล หทัยดำรงวิทยา ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.แม่ใจ 
23. นายเข้ม อัศราช ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 1 อ.ภูซาง 
24. นายประทีป อินธิมา ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขต 2 อ.ภูซาง 

 

 

ผู้ลาการประชุม           ไม่มี  

ผู้ขาดการประชุม       ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายธวัช สุทธวงค ์ ตำแหน่ง นายก อบจ.พะเยา 
2. นายสยาม ปรีชา ตำแหน่ง รกท.ปลัด อบจ.พะเยา 
3. นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ ตำแหน่ง รองปลัด อบจ.พะเยา 
4. นางธนพรรธน์ สุขตัว ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.พะเยา 
5. นางสมพร กาไวย์ ตำแหน่ง เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
6. นายวสันต์ วงศ์ด ี ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง 
7. นายวีระสันต์   ใหม่นา ตำแหน่ง ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน 
8. นางมาลินี วัชระวรกานต์ ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง 
9. นายวัฒนพงค์ ถิรภัทรไพบูลย์ ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
10. นางสุจินดา อ่ินคำ ตำแหน่ง ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
11. นายสมศาสตร์ ประชุมของ ตำแหน่ง รกท.ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
12. นางสาวสุพัตรา มหาวัน ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
13. นางมยุรี เหมหิรัณย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
14. นางสาวสุนารี ยาละ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
15. นางสาวศิรินันท์ จิตต์ประวงค์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
16. นายประเสริฐ พรหมเผ่า ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
17. นางนุชจรีย์ ทุ่งเย็น ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
18. นายเทพบดินทร์ หมั่นไร่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
19. นางสาวเบญจภรณ์ ไชยราช ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 
20. นายธนเดช ขวัญใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
21. นายณัฏฐ์นพัต ไชยวงศ ์ ตำแหน่ง คนงาน 
22. นายสุพจน์ อินลือ ตำแหน่ง คนงาน 
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เริ่มประชุม  เวลา 10.30 น. 
นางสมพร กาไวย์ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เคารพ ท่านสมาชิก 
เลขานุการสภาฯ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ วันนี ้เป็นการประชุมสภา      
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ได้ตรวจนับองค์ประชุม
แล้ว วันนี้มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อเข้าประชุมทั้งสิ้น จำนวน 24 ท่าน ครบองค์
ประชุม   

 - ขอเรียนเชิญนายอภิเชษฐ์  แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ขึน้บัลลังก์และทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระค่ะ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  - เชิญทุกท่านนั่งครับ  
ประธานสภา อบจ. 
นางสมพร กาไวย์ - ขอเรียนเชิญนายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
เลขานุการสภาฯ จังหวัดพะเยา คนที่ 1 และนางนฤมล  บัวชุม รองประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ 2 ขึ้นทำหน้าที่ช่วยเหลือประธานสภาฯค่ะ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองนายกองค์การ 
ประธานสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านที่ปรึกษาและเลขานุการนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  

 - วันนี้เป็นการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 
 - มีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
 - ไม่มี แสดงว่าได้รับครบทุกท่าน  
 - ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
 1.1 ตามที่ได้ส่งหนังสือสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด            

ที่ พย ๕๑๐๐๒.๒ /ว ๕๐ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้นัดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี      
พ.ศ. ๒๕๖๗ ในว ันศ ุกร ์ท ี ่  ๒๓  ส ิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.                   
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นั้น  

 - เนื่องจากขณะนี้จังหวัดพะเยา ได้ประสบภัยธรรมชาติอันเกิดจากอุทกภัย       
ทำให้ถนน สะพาน ทำนบกั้นน้ำท่อระบายน้ำ อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ได้รับความเสียหายและประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ซึ ่งประกอบไปด้วยฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือ
เบื ้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในวันศุกร์ที ่ ๒๓  สิงหาคม 
๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดังนั้น  
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นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  
ประธานสภาฯ                      ท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ ่มเติมถึง  ฉบับที ่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๒๓         

จึงเปลี่ยนแปลงเวลานัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี     
พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที ่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ จากเดิมนัดเวลา ๑๓.๓๐ น.     
มาเป็นนัดเวลา ๑๐.๓๐ น. จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 

 1.2 รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 
 - ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติ 
ให้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ ่น เป็นที ่เรียบร้อยแล้วอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓)   
พ.ศ.2561 ข้อ 24 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
แก ้ไข คร ั ้ งท ี ่  ๓ พ.ศ.2๕๖๗ เพ ื ่อให ้ประชาชนได ้รับทราบโดยทั ่ วกัน            
สำหรับรายละเอียดแผนงานโครงการ ขอดูได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน และ เวลาราชการ หรือที ่เว็บไซต์ 
www.py-pao.go.th ประกาศ ณ วันที ่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗      
นายสยาม ปรีชา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน      
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดพะเยา 

                           1.3 รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ     
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2567 

  - ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ ๔ 
พ.ศ.๒๕๖๗ โดยผู ้บร ิหารท้องถิ ่นได ้อน ุม ัต ิให ้แก ้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น             
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม      
(ฉบับที ่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่  ๓) พ.ศ.๒๕๖1 ข้อ 24 จึงประกาศ         
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา แก้ไข ครั ้งที ่ 4 พ.ศ.๒๕๖๗ เพื ่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
สำหรับรายละเอียดแผนงานโครงการขอดูได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน และ เวลาราชการหรือที ่เว็บไซต์ 
www.py-pao.go.th ประกาศ ณ ว ันท ี ่  ๒ เด ือน ส ิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗            
นายสยาม ปรีชา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส ่วนจังหว ัดพะเยา ปฏิบัต ิหน้าที่  นายกองค์การบร ิหาร          
ส่วนจังหวัดพะเยา 

                           

http://www.py-pao.go.th/
http://www.py-pao.go.th/
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นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง 1.4 รายงานผลการประเมินการจัดการสาธารณะขององค์การบริหาร   
ประธานสภาฯ                      ส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 - ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง        

ส ่วนท ้องถ ิ ่น ได ้ประสานความร ่วมม ือก ับองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น               
ในการบันทึกข้อมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อประกันคุณภาพภาพการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามตัวชี้วัดบนเว็บไซต์    
ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรป กครอง          
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ได้ดำเนินการกรอกประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อประกันคุณภาพการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  เสร็จ    
เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผลการบันทึกข้อมูลดังกล่าวให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
หากต ้องการทราบรายละเอ ียดเพ ิ ่มเต ิมสอบถามได ้ท ี ่กองย ุทธศาสตร์              
และงบประมาณครับ 

 - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2  
ระเบียบวาระท่ี ๒  ร ับรองรายงานการประช ุมสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยา           

 สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2567  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 
 - รายงานการประชุม มีทั้งหมดจำนวน 13 หน้า เชิญท่านสมาชิกฯตรวจสอบ 
 - สมาชิกฯท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ขอเชิญครับ 
 - ไม่มีนะครับ หากไม่มีท่านใดจะแก้ไขในรายงานการประชุมผมจะขอมติ           

ในที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 
นางสมพร กาไวย์  - ขณะนี้มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 
เลขานุการสภาฯ    
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใด เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ  
ประธานสภาฯ  บริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 เมื่อวันที่ 

๒0 มิถุนายน ๒๕๖7 โปรดยกมือ 
นางสมพร กาไวย์  - เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง 
เลขานุการสภาฯ   
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใด ไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ  
ประธานสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 เมื่อวันที่ 

๒0 มิถุนายน ๒๕๖7 โปรดยกมือ 
นางสมพร กาไวย์  - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  - ไม่เห็นชอบไม่มีนะครับ 
ประธานสภาฯ    
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มติที่ประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง ให้การรับรอง 
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ    

สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 เมื่อวันที่ ๒0 มิถุนายน ๒๕๖7 ไม่เห็นชอบ 
จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

 - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3  
ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 
    - ไม่มีครับ - 
    - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  - ไม่มีครับ- 
ประธานสภาฯ   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  5.1 ญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระท่ีหนึ่ง ขั้นรับหลักการ 
 - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาไดแ้ถลงครับ 
นายธวัช  สุทธวงค์ - เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
นายก อบจ.พะเยา บัดนี ้  ถ ึงเวลาที ่ผ ู ้บร ิหารองค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยาจะได ้เสนอ              

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อีกครั ้งหนึ ่ง ฉะนั ้น  ในโอกาสนี้ผู ้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกฯ    
ทุกท่าน ได้รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย     
การดำเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. สถานการณ์คลัง 
 ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๓๗๔,๖๔๖,๑๕๐.๐๒ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบ     

สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสองสตางค์) 
 ๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๖๙๕,๕๘๔,๔๙๕.๐๗ บาท (หกร้อยเก้าสิบห้าล้าน    

ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทเจ็ดสตางค)์ 
  
 
 
 
 
 
 



 7 

 
นายธวัช  สุทธวงค์ ๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท  
นายก อบจ.พะเยา ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๐ โครงการ 

รวม ๐.๐๐ บาท  
 ๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี ้ผ ูกพัน จำนวน ๑๕ โครงการ        

รวม ๔,๒๕๘,๑๔๒.๙๓ บาท (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสอง
บาทเก้าสิบสามสตางค์) 

 ๑.๒ เงินกู้คงค้าง จำนวน ๗๑,๓๒๒,๗๑๗.๔๐ บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านสามแสน  
สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์) 

 ๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566 
 2.๑ รายรับจริง จำนวน ๓๘๗,๗๙๘,๕๖๕.๑๓ บาท (สามร้อยแปดสิบเจ็ดล้าน

เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทสิบสามสตางค์) ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร จำนวน ๑๕,๙๙๒,๓๑๗.๓๓ บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น

สองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทสามสิบสามสตางค์) 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน ๗๙๒,๗๕๑.๙๔ บาท      

(เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์) 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน ๑,๒๑๒,๒๓1.๑๕ บาท (หนึ่งล้านสองแสน

หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทสิบห้าสตางค์) 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน ๐.๐๐ บาท  
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน ๑๙๗,๕๑๗.๔๓ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน

ห้าร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์) 
 หมวดรายได้จากทุน จำนวน ๐.๐๐ บาท  
 หมวดภาษีจัดสรร จำนวน ๒๗๖,๖๙๒,๔๔๗.๒๘ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบหกล้าน

หกแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์) 
 หมวดเงินอุดหนุน จำนวน ๙๒,๙๑๑,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าสิบสองล้านเก้าแสน

หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาท) 
 ๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
 จำนวน ๒๔๙,๘๑๖,๙๒๘.๖๘ บาท (สองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่น   

หกพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบแปดสตางค์) 
  ๒.๓ รายจ่ายจริง จำนวน ๒๘๐,๕๑๕,๖๐๔.๓๖ บาท (สองร้อยแปดสิบล้าน    

ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสี่บาทสามสิบหกสตางค์) 
 ประกอบด้วยงบกลาง จำนวน ๓๕,๙๒๓,๑๗๕.๓๕ บาท (สามสิบห้าล้านเก้าแสน

สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามสิบห้าสตางค์) 
 งบบุคลากร จำนวน ๘๔,๐๐๖,๘๐๕.๙๙ บาท (แปดสิบสี่ล้านหกพันแปดร้อย   

ห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค)์ 
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นายธวัช  สุทธวงค์ งบดำเนินงาน จำนวน ๖๑ ,๓๘๓,๔๓๒.๓๒ บาท (หกสิบเอ็ดล้านสามแสน      
นายก อบจ.พะเยา แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทสามสิบสองสตางค์) 
  งบลงทุน จำนวน ๙๙,๒๐๒,๑๙๐.๗๐ บาท (เก้าสิบเก้าล้านสองแสนสองพัน  

หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) 
    งบเงินอุดหนุน จำนวน ๐.๐๐ บาท  
    งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๐.๐๐ บาท  
  ๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ 
  วัตถุประสงค์ จำนวน ๑๔๙ ,๓๕๐,๔๕๐.๕๕ บาท (หนึ ่งร้อยสี ่ส ิบเก้าล้าน       

สามแสนห้าหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบห้าสตางค์) 
    ๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
    จำนวน ๑๖๘,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาท) 
    ๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 
  จำนวน ๑๒,๘๓๔,๙๗๙.๙๘ บาท (สิบสองล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อย

เจ็ดสิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) 
  ๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๐.๐๐ บาท  
  ๓. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย

ประมาณการรายรับ ตั้งไว้จำนวน ๕๕๑,๒๘๙,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยห้าสิบเอ็ดล้าน
สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท) 

    ประเภทรายรับ     งบประมาณ (บาท) 
    หมวดภาษีอากร                                     จำนวน   ๑๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
    (สิบเจ็ดล้านสามแสนบาท) 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต      จำนวน   ๔๐๕,000 บาท 
    (สี่แสนห้าพันบาท) 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                          จำนวน      ๑,๑๐๖,๕๐๐ บาท 
    (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกพันห้าร้อยบาท) 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                               จำนวน         ๔๐๑,๐๐๐ บาท 
    (สี่แสนหนึ่งพันบาท) 
    หมวดรายได้จากทุน                                 จำนวน         ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
    (ห้าแสนบาท) 
    หมวดภาษีจัดสรร                                    จำนวน  ๒๙๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
    (สองร้อยเก้าสิบสองล้านสามแสนบาท) 
  หมวดเงินอุดหนุน                                   จำนวน ๒๓๙,๒๗๖,๕๐๐ บาท 

(สองร้อยสามสิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาท) 
 ประมาณการรายจ่าย ตั้งไว้จำนวน ๕๕๑,๒๘๙,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยห้าสิบเอ็ดล้าน

สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท) 
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นายธวัช  สุทธวงค์ ด้าน/แผนงาน/งาน   งบประมาณ (บาท) 
นายก อบจ.พะเยา ด้านบริหารทั่วไป 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป   จำนวน ๑๒๙,๓๙๓,๑๑๗ บาท 

(หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาท) 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จำนวน   ๕,๘๐๓,๘๕๐ บาท        

(ห้าล้านแปดแสนสามพันแปดร้อยห้าสิบบาท) 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานการศึกษา    จำนวน  ๑๐,๖๗๑,๘๘๐ บาท       

(สิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบาท) 
 แผนงานสาธารณสุข    จำนวน ๑๗๖,๐๐๐,๘๘๐ บาท 

(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้านแปดร้อยแปดสิบบาท) 
 แผนงานเคหะและชุมชน    จำนวน 300,000 บาท                     

(สามแสนบาท) 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จำนวน ๒,๑๙๔,๕๑๐ บาท          

(สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบบาท) 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 2,๘๔๖,000 บาท     

(สองล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันบาท) 
 ด้านการเศรษฐกิจ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       จำนวน ๑๗1,๑๐๘,๕๘๐ บาท 

(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยแปดสิบบาท) 
 แผนงานการเกษตร จำนวน 2,300,000 บาท จำนวน (สองล้านสามแสนบาท) 
 ด้านการดำเนินงานอ่ืน 
 แผนงานงบกลาง           จำนวน ๕๐,๖๗๐,๑๘๓ บาท       

(ห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาท) 
 - รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
 จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา   
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้พิจารณา ให้ความเห็นชอบ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - เชิญเลขานุการสภาชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ  ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
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นางสมพร กาไวย์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ สำหรับขั้นตอนการ  
เลขานุการสภาฯ  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
 - การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๕   

ที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๕, ๔๗, ๔๙ ,๕๐, ๕๑ และข้อ ๕๒ ให้พิจารณาเป็นสามวาระ 
ในวาระที่หนึ่งเป็นขั้นตอนของการพิจารณาว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
หรือไม่ ในวาระที ่สอง เป็นขั ้นตอนแปรญัตติส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาและสภาแห่งนี้จะต้องต้องกำหนดระยะเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
เร ียบร้อยแล้วให ้ส ่งเข้าสภาพิจารณาเรียงตามลำดับเฉพาะ  ข้อที ่ม ีการ           
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เป็นอันจบกระบวนการ   
ในวาระที ่สอง ส่วนในวาระที ่สามเป็นขั ้นตอนของการลงมติ ว่าจะให้ตรา        
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ สำหรับวาระนี้ไม่มีการอภิปราย 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในวาระที ่หนึ ่ง  ขั ้นรับหลักการ          

ขอเชิญท่านสมาชิกได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร     
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นะครับ 
สมาชิกฯท่านใดต้องการอภิปราย ขอเชิญครับ 

 - เชิญนายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เขต 2 อำเภอดอกคำใต้ 

นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองประธานสภา 
ส.อบจ.พะเยา เขต 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
อ.ดอกคำใต้ และสมาชิกฯผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 อำเภอดอกคำใต้ ได้ตรวจสอบและ 
 ดูรายละเอียดในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ฝ่ายบริหาร

ได้เสนอในขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนรับหลักการ ตามประมาณการรายรับรายจ่าย     
ที ่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอนั้น เป็นงบประมาณที่สมดุลตามงบประมาณการ
รายจ่ายที่ตั้งไว้นั้น ทั้ง 4 ด้าน และ 10 แผนงาน ผมก็เล็งเห็นว่าทางฝ่ายบริหารนั้น
ได้เสนอข้อบัญญัติงบประมาณปีนี้ ได้อย่างครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนชาวจังหวัดพะเยาเป็นอย่างมาก ด้านถนนที่ทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยานั้นรับผิดชอบ และไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตจังหวัดพะเยาและ
โครงการขุดลอกต่างๆ ที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเรานั้น    
ได้นำเครื่องจักรลงพื้นที่ในช่วงน้ำท่วมได้ทันทั่วถึงเหตุการณ์ ในฐานะที่กระผม
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ก็ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้
เสนอข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงเพื ่อเป็น
ประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ขอขอบคุณครับ 
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นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - มีสมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดจะอภิปรายผมจะขอมต ิ
ประธานสภาฯ  ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
 - เลขานุการสภา ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 
นางสมพร กาไวย์ - ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ   
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - สมาชิกฯท่านใด เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน  
ประธานสภาฯ  จังหว ัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่          

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาไดแ้ถลงครับ โปรดยกมือ 
นางสมพร กาไวย์  - เห็นชอบจำนวน 23 เสียง 
เลขานุการสภาฯ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  - สมาชิกฯท่านใดไม่เห็นชอบ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โปรดยกมือ 
นางสมพร กาไวย์ -ไม่เห็นชอบไม่มีค่ะ 
เลขานุการสภาฯ     
มติที่ประชุม   เป็นอันว่าที ่ประชุมแห่งนี ้มีมติเห็นชอบ จำนวน 23 เสียง รับหลักการ                

 แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา     
ได้แถลง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง  

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - เมื่อที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ  ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น 

ต่อไปเป็นขั้นตอนของการแปรญัตติ จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา     

 - ผมขอหารือที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าควรมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ   
ในการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้ จำนวนกี่คน 

  - ขอให้เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
นางสมพร กาไวย์  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามระเบียบ  
เลขานุการสภาฯ  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๕๗     

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๑๐๓ กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภทคือ 

 ๑.คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

  ๒.คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือบ ุคคล             
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
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นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  - ขอเชิญท่านสมาชิกฯได้เสนอว่าควรมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ    
ประธานสภาฯ  ในการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ 

จำนวนกี่คน  - ขอเชิญนางพิสมัย ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เขต 4 อำเภอเมืองพะเยา 

นางพิสมัย ใจวัง  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางพิสมัย ใจวัง 
ส.อบจ.พะเยา เขต 4  เขต ๔ อำเภอเมืองพะเยา ขอเสนอว่าควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ 
อ.เมืองพะเยา  แปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้ จำนวน 7 คน  
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  - ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภา นายบุญสินธุ์  มังคลาด  รับรอง 
สมาชิกสภา นายบุญมี จิตนารี  รับรอง 
    - ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
  - ในเมื่อไม่มีสมาชิกฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที ่ประชุมแห่งนี ้มีมติเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ       

ในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้ จำนวน ๗ คน 
  - ก่อนที่จะดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติขอให้เลขานุการสภาชี้แจง         

ข้อระเบียบที่เก่ียวข้อง 
นางสมพร กาไวย์ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่เคารพและสมาชิก       
เลขานุการสภาฯ  ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับวิธ ีการเลือกคณะกรรมการนั ้นตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗       
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อที่ ๑๐๗ กำหนดให้เสนอชื่อสมาชิก
โดยมีผู ้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน บุคคลที่นายกเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู ้รับรอง       
ให้นำข้อ ๑๒ มาบังคับใช้โดยอนุโลม ว ิธ ีการเลือกต้องดำเนินการเล ือก
คณะกรรมการทีละคน โดยจะเลือกกรรมการคนที ่หนึ ่งก่อน แล้วจึงเลือก
กรรมการในลำด ับถ ัดไปท ีละคนจนกว ่าจะครบตามจำนวนท ี ่พ ึ งม ีคื อ            
จำนวน ๗ คน ถ ้าการเล ือกกรรมการลำด ับใด ม ีผ ู ้ เสนอเพ ียงคนเด ียว                 
ผู้นั้นก็ได้เป็นกรรมการคณะนั้น ตามข้อ ๑4 คือถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
การแต่งตั ้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั ้นได้รับเลือก แต่ถ้าลำดับ ใด          
ม ีผ ู ้ เสนอเป ็นกรรมการมากกว ่าหนึ่ งคน ก ็ต ้องใช ้ว ิธ ี เล ือกตามข ้อ ๘                         
คือเขียนหมายเลขประจำตัวของผู้ถูกเสนอลงในบัตร เสร็จแล้วนำบัตรมาใส่พาน
ข้างหน้าที่จัดเตรียมไว้ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ต่อไปผมจะดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ         
ประธานสภาฯ  จำนวน ๗ ท่าน โดยจะดำเนินการเลือกกรรมการคนที่หนึ่งหรือลำดับที่หนึ่งกอ่น 

ขอเชิญที่ประชุมแห่งนี้ได้เสนอชื่อสมาชิกโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน 
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นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ขอเชิญ สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา   
ประธานสภาฯ เขต 3 อำเภอดอกคำใต้ 
สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร -  ขอเสนอ นายอภิ เชษฐ์  แสงเมือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน              
ส.อบจ.พะเยา เขต 3 จังหวัดพะเยา เขต อำเภอภูกามยาว เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
อ.ดอกคำใต้  
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯฯ  
สมาชิกสภา นายบุญมี จิตนารี  รับรอง 
สมาชิกสภา นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์  รับรอง 
 - ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ไม่มี นะครับ 
เป็นอันว่า นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติ     

ร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๑ 
 - ต่อไปเลือกกรรมการคนที่ ๒ ขอเชิญสมาชิกฯเสนอครับ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ขอเชิญ นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ประธานสภาฯ เขต 2 อำเภอดอกคำใต้ 
นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธ์  - ขอเสนอ นายธนกร ใจกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา    
ส.อบจ.พะเยา เขต 2 เขต 4 อำเภอเชียงคำ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
อ.ดอกคำใต้ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา นายบุญมี จิตนารี  รับรอง 
สมาชิกสภา นายเข้ม  อัศราช   รับรอง 
 - ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ  
เป็นอันว่า  นายธนกร ใจกล้า ได้ร ับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติ        

ร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๒  
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ต่อไปเลือกกรรมการคนที่ ๓ ขอเชิญสมาชิกฯเสนอครับ 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญ นายบุญมี จิตนารี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา     
 เขต 5 อำเภอเมืองพะเยา 
นายบุญมี จิตนารี  - ขอเสนอ สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ส.อบจ.พะเยา เขต 5  เขต 3 อำเภอดอกคำใต้ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
อ.เมืองพะเยา  
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  - ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา นายเข้ม  อัศราช   รับรอง 
สมาชิกสภา นายเดชศรี  ธิวงค ์  รับรอง 
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นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  - สมาชิกฯผู้รับรองถูกต้อง ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ 
ประธานสภาฯ 
เป็นอันว่า  สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติ

ร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๓ 
    - ต่อไปเลือกกรรมการคนที่ ๔ ขอเชิญสมาชิกฯเสนอครับ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  - ขอเชิญ นายฐิติพันธ์ จางศิริสกุลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ประธานสภาฯ   พะเยา เขต 1 อำเภอเชียงคำ 
นายฐิติพันธ์ จางศิริสกุลชัย  - ขอเสนอ นางพิสมัย ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 4 
ส.อบจ.พะเยา เขต 1  อำเมืองพะเยา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 
อำเภอเชียงคำ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  - ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา นายบุญสินธุ์  มังคลาด  รับรอง 
สมาชิกสภา นายเข้ม  อัศราช   รับรอง 
    - ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ 
  
เป็นอันว่า   นางพิสมัย ใจวัง ได้ร ับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติ        

ร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๔ 
    - ต่อไปเลือกกรรมการคนที่ ๕ ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  - ขอเชิญ นายมานพ ศูนย์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ประธานสภาฯ   เขต 1 อำเภอจุน     
นายมานพ ศูนย์กลาง  - ขอเสนอนายวิเชษฐ์ วงศ์ประสทิธิ์ สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดพะเยา   
ส.อบจ.พะเยา เขต 1  เขต 2 อำเภอดอกคำใต้ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 
อ.จุน 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  - ขอผู้รับรอง   
ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา นายบุญมี จิตนารี  รับรอง   
สมาชิกสภา นายเข้ม  อัศราช   รับรอง 

 - ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ 
เป็นอันว่า    นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติ
    ร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๕ 
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นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ต่อไปเลือกกรรมการคนที่ ๖ ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 
ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ นายเดชศรี ธิวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
    เขต 6 อำเภอเมืองพะเยา 
นายเดชศรี ธิวงศ์  - ขอเสนอ นายบุญมี จิตนารี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ส.อบจ.พะเยา เขต 6  เขต 5 อำเภอเมืองพะเยา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 
อ.เมืองพะเยา 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  - ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  
สมาชิกสภา   นายธนกร ใจกล้า   รับรอง 
สมาชิกสภา   นายบุญสินธุ์  มังคลาด  รับรอง 
    - ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ 
เป็นอันว่า    นายบุญมี จิตนารี ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติ 
    ร่างข้อบัญญัติ คนที่ ๖ 
    - ต่อไปเลือกกรรมการคนที่ ๗ ขอเชิญสมาชิกฯเสนอครับ 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  - ขอเชิญ นายธนกร ใจกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 4  
ประธานสภาฯ   อำเภอเชียงคำ 
นายธนกร ใจกล้า   - ขอเสนอ นายชำนาญ บัวแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
ส.อบจ.พะเยา เขต 4 เขต 2 อำเภอจุน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 
อ.เชียงคำ  
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  - ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภา นายบุญมี จิตนารี  รับรอง 
สมาชิกสภา นายเข้ม  อัศราช   รับรอง 
 - ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ 
เป็นอันว่า  นายชำนาญ บัวแดง ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติ คนที่ ๗  
 สรุปคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จำนวน ๗ ท่าน ประกอบด้วย 
  ๑.นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง  ๒.นายธนกร ใจกล้า  ๓.ส.อ.บุญเดช อินต๊ะสาร 
  ๔.นางพิสมัย ใจวัง  ๕.นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์  ๖.นายบุญมี จิตนารี 
  ๗.นายชำนาญ บัวแดง 
  - เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติครบจำนวน ๗ ท่านแล้ว ผมขอหารือ                
 ที่ประชุมแห่งนี้ว่า ควรกำหนดระยะเวลาเสนอคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการ

แปรญัตติ 
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นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  - ขอเชิญ นายเดชศรี ธิวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 6 
ประธานสภาฯ อำเภอเมืองพะเยา 
นายเดชศรี ธิวงศ์  - ขอเสนอกำหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการ     
ส.อบจ.พะเยา เขต 6 แปรญัตติ ในวันที่ ๒๔, ๒๕ และ ๒๖ สิงหาคม ๖๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น . 
อ.เมืองพะเยา   ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  - ขอผู้รับรอง  
ประธานสภาฯ    
สมาชิกสภา   นายธนกร ใจกล้า   รับรอง 
สมาชิกสภา   นายบุญสินธุ์  มังคลาด  รับรอง   
  - ผู ้ร ับรองถูกต้อง ตามที ่ นายเดชศรี ธ ิวงศ์ ได้เสนอกำหนดระยะเวลา           

การยื่นเสนอคำขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ ๒๔ , ๒๕ และ 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นั้น มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น
เป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่

    - ไม่มีนะครับ 
มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที ่ประชุมแห่งนี ้มีมติเห็นชอบกำหนดระยะเวลาการยื ่นเสนอ         

คำขอแปรญัตติต ่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที ่ ๒๔ , ๒๕ และ๒6
สิงหาคม ๒๕๖๗  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

    - หากท่านผู้บริหาร หรือสมาชิกฯท่านใด เห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ 
  องค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ         

 พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ยื ่นเสนอคำขอแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติ   
เป็นรายข้อ และยื่นเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ       
ได้ในวันที่ ๒๔ , 2๕ และ ๒6 สิงหาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐8.๓๐ น. ถึงเวลา      
 16.30 น. ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  5.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส่วนจ ังหว ัดงบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2567          

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
 - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาไดแ้ถลงครับ  
นายธวัช  สุทธวงค์ - เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา            
นายก อบจ.พะเยา ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 

แต่เนื่องจากไม่ได้ตั ้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย จากรายการที่คาดว่าจะเหลือจ่าย จำนวน ๓๒ ,๕๐๐ บาท (สามหมื่น
สองพันห้าร้อยบาท) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน เก้าอี ้สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ราชการและทดแทนของเดิมท่ีชำรุด ประจำกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
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นายธวัช  สุทธวงค์ - รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่       
นายก อบจ.พะเยา ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  

ขององค์กรปกครองส ่วนท้องถ ิ ่น  พ .ศ.  ๒๕๖๓ ข ้อ  ๒๗ การโอนเง ิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ ่ม โอนลด ที ่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนมุัติ
ของสภาท ้องถ ิ ่น  จ ึ ง เสนอต ่อสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพะเยา                
เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  ตามที่ นายกองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดพะเยา ได้ แถลงไปแล้ วนั้ น                      
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯท่านใด มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย เชิญครับ  
 - ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ

องค์ประชุมด้วยครับ 

นางสมพร กาไวย์  - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 

เลขานุการสภาฯ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  ส ม า ชิ ก ฯ ท่ า น ใ ด  เ ห็ น ช อ บ อ นุ มั ติ ใ ห้ โ อ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย               
ประธานสภาฯ  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้แถลง
โปรดยกมือ 

นางสมพร กาไวย์  - เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง 

เลขานุการสภาฯ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  สมาชิ กฯท่ าน ใด  ไม่ เ ห็ นชอบอนุ มั ติ ใ ห้ โ อน งบประมาณรายจ่ า ย           
ประธานสภาฯ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้แถลง
โปรดยกมือ 

นางสมพร กาไวย์  - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 

เลขานุการสภาฯ 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้  มีมติ เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง อนุมัติ
ให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้แถลง ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง 
จำนวน 1 เสียง 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  5.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส่วนจ ังหว ัดงบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2567         

(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาไดแ้ถลงครับ 
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นายธวัช  สุทธวงค์  - เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
นายก อบจ.พะเยา ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 

แต่เนื่องจากไม่ได้ตั ้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายจากรายการที่คาดว่าจะเหลือจ่าย จำนวน ๕๐,๐๐0 บาท (ห้าหมื่นบาท) 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับ            
ใช ้ ในการจ ั ดประช ุ มประจำกองการศ ึ กษา  ศาสนาและว ัฒนธ รรม                 
จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การบริหารจังหวัดพะเยา                            
ลงวันที ่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน              
งบประมาณในงบลงทุน โดยการโอนเพิ ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  ตามที่ นายกองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดพะเยา ได้ แถลงไปแล้ วนั้ น                      
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯท่านใด มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย เชิญครับ  
 - ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ

องค์ประชุมด้วยครับ 

นางสมพร กาไวย์  - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 

เลขานุการสภาฯ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  ส ม า ชิ ก ฯ ท่ า น ใ ด  เ ห็ น ช อ บ อ นุ มั ติ ใ ห้ โ อ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย               
ประธานสภาฯ  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้แถลง
โปรดยกมือ 

นางสมพร กาไวย์  - เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง 

เลขานุการสภาฯ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  สมาชิ กฯท่ าน ใด  ไม่ เ ห็ นชอบอนุ มั ติ ใ ห้ โ อน งบประมาณรายจ่ า ย           
ประธานสภาฯ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้แถลง
โปรดยกมือ 

นางสมพร กาไวย์  - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 

เลขานุการสภาฯ 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้  มีมติ เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง อนุมัติ
ให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้แถลง ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง 
จำนวน 1 เสียง 
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นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง   5.4 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ  ส่วนจ ังหว ัดงบประมาณรายจ ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567          

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
   - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาไดแ้ถลงครับ 
นายธวัช  สุทธวงค์   - เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
นายก อบจ.พะเยา   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น จึงขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากรายการที่เหลือจ่าย โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หร ือการแพทย ์  เคร ื ่องพ ่นฝอยละเอ ียด (ULV) ต ิดต ั ้ งบนรถยนต ์ท ี ่ ใช้                  
ในงานสาธารณสุข จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี ่แสนเก้าหมื ่นบาท) สำหรับ        
ใช้ในการพ่นเคมีฝอยละออง ULV (Ultra Low Volume) กำจัดยุงและแมลง
เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่ยุงและแมลงเป็นพาหะ
นำโรคในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ 
การโอนเง ินงบประมาณรายจ ่ายในงบลงท ุน โดยการโอนเพ ิ ่ม โอนลด                
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่       
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ ่น จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน      
จังหวัดพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  ตามที่ นายกองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดพะเยา ได้ แถลงไปแล้ วนั้ น                      
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯท่านใด มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย เชิญครับ  
 - ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ

องค์ประชุมด้วยครับ 

นางสมพร กาไวย์  - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 

เลขานุการสภาฯ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  ส ม า ชิ ก ฯ ท่ า น ใ ด  เ ห็ น ช อ บ อ นุ มั ติ ใ ห้ โ อ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย               
ประธานสภาฯ  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้แถลง
โปรดยกมือ 

นางสมพร กาไวย์  - เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง 

เลขานุการสภาฯ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  สมาชิ กฯท่ าน ใด  ไม่ เ ห็ นชอบอนุ มั ติ ใ ห้ โ อน งบประมาณรายจ่ า ย           
ประธานสภาฯ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้แถลง
โปรดยกมือ 
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นางสมพร กาไวย์  - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 

เลขานุการสภาฯ 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้  มีมติ เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง อนุมัติ
ให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้แถลง ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง 
จำนวน 1 เสียง 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง  5.5 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
  - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาไดแ้ถลงครับ 
นายธวัช  สุทธวงค์  - เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
นายก อบจ.พะเยา ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
 รายการที่ ๒๘ หน้า ๒๕๔ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒๒ ,๘๐๐ บาท (สองหมื่น  
สองพันแปดร้อยบาท) เนื่องจาก ในระหว่างการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้บรรจุคุณลักษณะของครุภัณฑ์
ดังกล่าวผิดพลาดทำให้ไม่สามารถจัดซื ้อได้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันที ่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ าย         
ในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นจึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  ตามที่ นายกองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดพะเยา ได้ แถลงไปแล้ วนั้ น                      
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกฯท่านใด มีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย เชิญครับ  
 - ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ

องค์ประชุมด้วยครับ 

นางสมพร กาไวย์  - ขณะนี้มีสมาชิกฯอยู่ในที่ประชุม จำนวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมค่ะ 

เลขานุการสภาฯ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  ส ม า ชิ ก ฯ ท่ า น ใ ด  เ ห็ น ช อ บ อ นุ มั ติ ใ ห้ โ อ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย               
ประธานสภาฯ  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้แถลง
โปรดยกมือ 

นางสมพร กาไวย์  - เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง 

เลขานุการสภาฯ 
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นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง -  สมาชิ กฯท่ าน ใด  ไม่ เ ห็ นชอบอนุ มั ติ ใ ห้ โ อน งบประมาณรายจ่ า ย           
ประธานสภาฯ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้แถลง
โปรดยกมือ 

นางสมพร กาไวย์  - ไม่เห็นชอบ ไม่มีค่ะ 

เลขานุการสภาฯ 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้  มีมติ เห็นชอบ จำนวน 23 เสียง อนุมัติ
ให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้แถลง ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง 
จำนวน 1 เสียง 

  - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6             
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอหรือสอบถามในวาระนี้ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ - เชิญนายเดชศรี ธิวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 6 

อำเภอเมืองพะเยา ครับ 
นายเดชศรี ธิวงค์ - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯผู้เข้าร่วม 
ส.อบจ.พะเยา เขต 6 ประชุมทุกท่าน กระผมนายเดชศรี ธิวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อ.เมืองพะเยา พะเยา เขต 6 อำเภอเมืองพะเยา ด้วยเรื่องขอหารือต้องขอบคุณท่านประธาน             

ที่ได้ให้โอกาส ซึ่งขณะนี้ปรากฏการณ์ลานีญาที่เกิดขึ้นประกอบกับร่องมรสุม
ภาคเหนือตอนบนทำให้เกิดฝนตกหนักมาก ประชาชนในเขตจังหวัดพะเยา    
ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง วันนี้กระผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมองว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเป็นท้องถิ่น       
ขนาดใหญ่เป็นที่พึ่ง ของประชาชนชาวพะเยาที่ประสบภัยเหล่านั้นแต่บางเรื ่อง
เรายังไม่พร้อม เช่น เครื่องจักรกลที่ไปช่วยแก้ปัญหามันติดขัด ย้ายเครื่องจักรกล
มันใช้เวลานานกระผมเกรงว่าอาจจะช่วยเหลือได้ไม่ทันในเวลา ขอฝากไปยังทาง
ผู ้บริหารผู ้เกี ่ยวข้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม เรื ่องน้ำมัน เรื ่องความพร้อม       
ของเครื่องจักร กระผมไม่อยากให้ประชาชนมององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา มาช่วยไม่ทันเวลา ช่วยโดยทีไ่ม่พร้อม มีแต่เครื่องจักรน้ำมันเชื้อเพลิงไม่มี      
ฉะนั้น กระผมจึงฝากไปยังผู้บริหารว่าให้เราเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้สภาพ
ภูมอิากาศเปลี่ยนแปลงไปบ้างในบางครั้งเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝัน จะเกิดผลเสีย
ต่อประชาชนในเขตการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นเรื ่อง      
ที่หนึ่ง เรื่องที่สองน้ำเยอะ น้ำแล้งตรงนี้กระผมอยากจะให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ได้มีส่วนร่วมในการไปเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ   
จังหวัดพะเยา ตรงนี้กระผมไม่อยากให้ประชาชนในเขตความดูแลมีความขัดแย้ง
เพิ่มขึ้น หน้าแล้ง ขอปล่อยน้ำกว๊านไปทำนาปรังก็ไม่ปล่อย ประชาชนก็ไม่ได้ทำ
นาปรัง พอถึงฤดูนาปีชาวนาทำนาก็ปล่อยน้ำไปท่วม กระผมอยากจะให้ทุกท่าน
ได้รับทราบและ 
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นายเดชศรี ธิวงค์ - เข้าใจอาชีพชาวนา ถ้าหน้าแล้งทำนาปรังไม่ได้ พอทำนาปีทำแล้วน้ำท่วม  
ส.อบจ.พะเยา เขต 6 อาชีพชาวนา ซึ่งมีอาชีพเดียว ก็ขาดรายได้ กระผมมองว่าจะเกิดปัญหาสังคม  
อ.เมืองพะเยา ตามมา ซึ่งสมาชิกสภาฯได้เป็นตัวแทนของแต่ละเขตที่ได้รับการเลือกตั้ง ลองเอา

ปัญหานี้มาร่วมแก้ไข กระผมคิดว่ากระผมใช้เวทีของสภาฯแห่งนี้เพื่อเกิดประโยชน์ 
ต่อประชาชนในเขตทั้งจังหวัด และจะแก้ไขปัญหาอย่างไรในเรื ่องของบริหาร   
จัดการน้ำ กระผมขอเสนอต่อสภาแห่งนี้ว่า ถ้าท่านประธานได้ไปร่วมตรงจุดนั้น 
กระผมคิดว่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาไปมากกว่านี้ วันนี้กระผม
นายเดชศรี ธิวงค์ เสนอในฐานะที ่เป ็นตัวแทนของประชาชน เพื ่อให้สภาฯ       
ได้รับทราบและหาแนวทางแก้ไขในโอกาสต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ขอเชิญท่านนายกได้แถลงครับ 
ประธานสภาฯ 
นายธวัช  สุทธวงค์ - เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เขตภัยพิบัติ 
นายก อบจ.พะเยา ตามจังหวัดที ่ ได้ประกาศทั้ง 6 อำเภอ ตอนนี้ทยอยประกาศ ทั้ง 6 อำเภอ       

ที่ประสบอุทกภัยในรอบนี้ ประกาศแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา         
จะได้ใช้สมบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาที่เป็นทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยาสามารถรซ่อมแซมได้เลย อะไรที่เป็นความเดือดร้อน
ของชาวบ้านแต่ไม่ใช่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นขององค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัดพะเยา สามารถทำหนังสือส่งมาได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
จะเข้ารูปแบบของประกาศเร่งแก้ไขต่อไป ตอนนี้ประกาศเขตภัยพิบัติเราสามารถ
เข้าไปดำเนินการได้นะครับ และอีกเรื ่องหนึ ่งก็ต้องทราบทั้งจังหวัดตอนนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจะดูแลให้ทั่วถึง วันนี้เครื่องจักรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยาอยู่ที่เข้าอำเภอเชียงคำหนึ่งชุด อำเภอเชียงม่วนยังไป
ไม่ได้เพราะว่าสะพานขาดข้ามไปเมื่อวานยังไม่ได้นะครับ เข้าใจว่าเกิดปัญหา
หลายพื้นที่ ทั ้งสามสี่อำเภอ จะพยายามทำให้ดีที ่สุด ขอบคุณเพื่อนสมาชิกฯ    
ด้วยที่ให้ความเป็นห่วง เรื่องภัยแล้งก็เข้าใจเรื่องน้ำเป็นปัญหาทุกปี ปล่อยไป    
น้ำก็ท่วม ถ้าแล้งก็ไม่ได้ปล่อยให้กันก็เข้าใจนะครับ กรรมการเรื่องน้ำทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยาอาจจะได้มีส่วนร่วมในจุดนี้ด้วยเพื ่อรับฟังปัญหา 
ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกฯ ทุกท่านด้วยนะครับ เราก็จะทำให้ดีที่สุด ขอบคุณครับ 

นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง - ขอบคุณท่านนายกครับ  
ประธานสภาฯ - ตามที ่นายเดชศร ี ธ ิวงค์  ได ้เสนอความจร ิงแล ้วป ีน ี ้ เป ็นก ันทุ กอำเภอ                

ทางเครื่องจักรของเราก็มีไม่เพียงพอ ทางฝ่ายบริหารก็ต้องกระจายไปตามอำเภอ
ที่ประสบอุทกภัยที่หนักที่สุดก่อนพื้นที่ไหนที่เบาบางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ก็ขอหน่วยงานกรมชลประทานหรือหน่วยงานอ่ืนช่วย เช่น ลำน้ำอิงก็เกิด
ปัญหาหนักแต่อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเชียงคำ อำเภอภูซาง ทางฝ่ายบริหาร     
ก็ต้องเล็งเห็นความมาก่อนหลัง อยากจะให้ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน
มาก ก็ได้รับความช่วยเหลือก่อน กระผมก็เห็นใจทางฝ่ายผู้บริหาร แต่ทางฝ่าย
ผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และอีกอย่างเรื่อง คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ  

 
  





 


